



HUGH NGUYỄN

Chánh Lục Sự Quận Cam

Văn Phòng Hành Chính Quận Nam (County Administration South) | (714) 834-2500
601 N. Ross Street, Santa Ana, CA 92701

CHÀO MỪNG

Bản Tin - Tháng 9, Năm 2024

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến bản tin của Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị các cập nhật định kỳ về tin tức, thông tin và sự kiện mới nhất liên quan đến phòng ban. Tôi rất vinh dự và tự hào được phục vụ quý vị trong vai trò Chánh Lục Sự Quận. Xin vui lòng liên hệ văn phòng của tôi tại số (714) 834-2500 hoặc ghé thăm trang tại OCRecorder.com để biết thêm thông tin về phòng ban và các dịch vụ cung cấp cho công chúng.

Trân trọng,

Hugh Nguyễn
Chánh Lục Sự Quận

Trong Số Đây:

[Tin Tức và Cập Nhật](#)

[Tiếp Cận Công Đồng](#)

[Giải Thưởng và Công Nhân](#)

[Khách Hàng Đang Nói Gì...](#)

[Tháng Chín Trong Lịch Sử Quận Cam](#)

[Khám Phá Đó Đây](#)

Ghé thăm chúng tôi tại
OCRECORDER.COM



PHÒNG CHÁNH LỤC SỰ QUẬN CAM

TRUNG TÂM GỌI ĐIỆN

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA QUÝ VỊ
THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU: 8 GIỜ SÁNG ĐẾN 4:30 CHIỀU

(714) 834- 2500

TIN TỨC

Vào ngày 9 tháng 9, nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Trung Tâm Dịch Vụ Quận tại Santa Ana, tôi đã cùng Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, các trưởng phòng ban đồng nghiệp, nhân viên Phòng Chánh Lục Sự và các nhân viên Trung Tâm Dịch Vụ Quận khác kỷ niệm dấu mốc đặc biệt này.

Phòng ban của chúng tôi tự hào với 5 năm cung cấp dịch vụ hiệu quả, dễ tiếp cận và thân thiện tại trụ sở trung tâm bên trong Trung Tâm Dịch Vụ Quận.

Xin cảm ơn đội ngũ nhân viên tận tụy của tôi vì những nỗ lực không ngừng để cung cấp dịch vụ tốt nhất đến từng khách hàng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thăm chúng tôi tại Trung Tâm Dịch Vụ Quận. Chúng tôi rất vui được phục vụ quý vị!



TIN TỨC



Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam Cung Cấp Hỗ Trợ Hồ Sơ Quan Trọng Miễn Phí Cho Cư Dân Bị Ảnh Hưởng Bởi "Hỏa Hoạn Sân Bay"

Santa Ana, California – Để ứng phó với tình trạng khẩn cấp tại địa phương được ban bố bởi Hội Đồng Giám Sát Quận Cam và Tiểu Bang California về vụ "Hỏa Hoạn Sân Bay" đang diễn ra, Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam dưới sự điều hành của ông Hugh Nguyễn đang cung cấp sự hỗ trợ cho cư dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ hỏa hoạn. Để giảm bớt gánh nặng cho những người bị thiệt hại, Văn Phòng Chánh Lục Sự sẽ cấp lại miễn phí các hồ sơ quan trọng của Quận Cam bị mất hoặc hư hại do hỏa hoạn.

Các dịch vụ được cung cấp miễn phí bao gồm:

- Bản sao chứng nhận giấy khai sinh, giấy kết hôn, và giấy chứng tử
- Cấp lại các hồ sơ tài sản, bao gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và các tài liệu liên quan đến đất đai khác

"Văn phòng của chúng tôi cam kết hỗ trợ cư dân trong thời gian khó khăn này," ông Hugh Nguyễn, Chánh Lục Sự Quận Cam, cho biết. "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy đều có thể dễ dàng truy cập vào các tài liệu quan trọng cần thiết của Quận Cam để bắt đầu quá trình phục hồi."

Cư dân có thể đến các văn phòng Chánh Lục Sự tại Santa Ana, Anaheim, hoặc Laguna Hills để nhận các hồ sơ này.

Địa chỉ các văn phòng:

- **Văn phòng chính tại Santa Ana:** 601 N. Ross St., Santa Ana, CA 92701
- **Văn phòng Anaheim:** 222 S. Harbor Blvd., Anaheim, CA 92805
- **Văn phòng Laguna Hills:** 24031 El Toro Rd., Laguna Hills, CA 92653

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi đường dây thông tin của phòng ban tại (714) 834-2500 trong giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 4:30 chiều. Truy cập OCRecorder.com để biết thông tin chi tiết. Đối với các yêu cầu truyền thông, vui lòng liên hệ với Billy Lê tại số (714) 834-2248.

TIN TỨC



Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn Mang Dịch Vụ Công Chứng Đến Quận Cam Qua Sự Hợp Tác Với Tổng Thư Ký Tiểu Bang California

Do nhu cầu cao, Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn rất vui mừng khi một lần nữa hợp tác với Tổng Thư Ký Tiểu Bang California để tổ chức Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời (Apostille Pop-Up Shop) trong một ngày. Sự kiện sẽ diễn ra tại Tòa Nhà Hành Chính Quận Nam (County Administration South Building) vào Thứ Tư, ngày 9 tháng 10, 2024, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại 601 North Ross St, Santa Ana, CA 92701. Không cần phải hẹn trước. Dịch vụ sẽ được cung cấp theo thứ tự ưu tiên, đến trước được phục vụ trước.

"Chúng tôi đã phục vụ gần 500 khách hàng trong sự kiện Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời đầu tiên vào tháng Năm vừa qua," Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn nói. "Tôi rất vui mừng khi có thể cung cấp cho cư dân quận nhà cơ hội tiếp cận dễ dàng với dịch vụ Công Chứng ngay tại chỗ mà không cần phải đi đến Los Angeles hay gửi yêu cầu qua thư đến Sacramento, thông qua sự hợp tác đặc biệt này với Tổng Thư Ký Tiểu Bang California."

Công Chứng là gì?

- Công Chứng là giấy chứng nhận xác thực chữ ký của các công chức công cộng tại California trên các tài liệu dùng ở ngoài Hoa Kỳ.
- Các ví dụ về tài liệu bao gồm giấy khai sinh, giấy kết hôn, giấy chứng nhận tình trạng độc thân, hồ sơ học vấn, và nhiều loại giấy tờ khác.
- Thông thường, những người muốn sử dụng dịch vụ Công Chứng trực tiếp phải đến văn phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California ở Los Angeles hoặc Sacramento, hoặc có thể gửi yêu cầu qua thư đến văn phòng tại Sacramento.

Để đảm bảo có trải nghiệm suôn sẻ, vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Một tài liệu có chữ ký của một công chức công cộng tại California hoặc một tài liệu đã được công chứng và/hoặc chứng nhận bản gốc. **Bản sao sẽ không được chấp nhận.**
- Đơn yêu cầu dịch vụ Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời đã điền đầy đủ thông tin, có thể tìm thấy tại: <https://notary.cdn.sos.ca.gov/forms/apostille-request-apus.pdf>
- Phí xử lý của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California là \$20 cho mỗi tài liệu công chứng, cùng với phí xử lý đặc biệt \$6 cho mỗi chữ ký xác thực của công chức. Thanh toán cho dịch vụ công chứng bằng Visa, Mastercard, séc, hoặc phiếu chuyển tiền. **Không chấp nhận tiền mặt.**
- Dịch vụ công chứng sẽ có sẵn tại chỗ từ văn phòng Lục Sự Hội Đồng Quận Cam với giá \$15 cho mỗi chữ ký và chỉ chấp nhận thanh toán bằng séc cá nhân hoặc tiền mặt. Séc cần phải ghi rõ thanh toán cho Quận Cam.

Để biết thêm thông tin về việc xin Công Chứng, vui lòng truy cập [Trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California](#).

Mọi thắc mắc xin gọi đường dây thông tin của phòng ban theo số (714) 834-2500 trong giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều, trừ các ngày lễ. Truy cập OCRecorder.com để biết thêm chi tiết. Đối với các yêu cầu truyền thông, vui lòng liên hệ với Billy Lê tại số 714-834-2248.

TIN TỨC

Ngày 15 tháng 9, tôi rất vui khi được tham gia Lễ Hội và Diễu Hành Fiestas Patrias vào buổi sáng tại Santa Ana.

Tôi rất hân hoan cùng cộng đồng tôn vinh văn hóa và lịch sử phong phú của Mexico.

Cảm ơn Ban Tổ Chức Lễ Hội và Diễu Hành Fiestas Patrias đã mời tôi tham dự sự kiện đẹp đẽ này. Chúc mừng Ngày Độc Lập Mexico! ¡Viva México!



TIN TỨC



CHÁNH LỤC SỰ QUẬN CAM
HUGH NGUYỄN

HỢP TÁC VỚI TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG CALIFORNIA

Tổng Thư Ký Tiểu Bang California

Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời



CHỈ MỘT
NGÀY
DUY
NHẤT!

NGÀY 9 THÁNG 10, 2024

THỨ TƯ: 8:00 SÁNG - 4:00 CHIỀU

ĐỊA ĐIỂM:
TÒA NHÀ HÀNH CHÍNH QUẬN NAM
(COUNTY ADMINISTRATION SOUTH BUILDING)
601 N. ROSS ST, SANTA ANA, CA 92701

QUÉT MÃ
ĐỂ BIẾT
THÊM
CHI TIẾT



sos.ca.gov/notary/request-apostille

BÃI ĐỖ XE P4
630 N BROADWAY ST
SANTA ANA, CA 92701

MIỄN PHÍ 30 PHÚT ĐẦU TIÊN



THANH TOÁN CÔNG CHỨNG

VISA, MASTERCARD,
SÉC HOẶC PHIẾU
CHUYỂN TIỀN

KHÔNG NHẬN TIỀN MẶT

**DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG VIÊN CÓ SẴN TẠI CHỖ CHỈ NHẬN THANH TOÁN BẰNG
TIỀN MẶT HOẶC SÉC, THANH TOÁN CHO QUẬN CAM.**

TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG



Ngày 8 tháng 9, nhân viên của tôi đã tham dự Hội Chợ Triển Lãm Cưới Và Cô Dâu California.

Chúng tôi đã có một ngày thành công cung cấp thông tin về các dịch vụ của văn phòng.

Chúng tôi rất vui khi có mặt để trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị.

Chúng tôi mong sớm được giúp đỡ các cặp đôi mà chúng tôi đã gặp tại các văn phòng. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo ngày cưới của quý vị diễn ra suôn sẻ và khó quên!



Gần đây, tôi đã có vinh dự ghé thăm Nhà Thuốc Global Express để kỷ niệm 10 năm phục vụ xuất sắc tại trung tâm Quận Cam. Tôi tự hào trao giấy chứng nhận cho Bác Sĩ Tuấn La vì sự tận tụy cung cấp dịch vụ dược phẩm xuất sắc và đầy tình thương cho cộng đồng.

Chúc mừng Bác Sĩ Tuấn nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập! Chúng tôi mong anh sẽ tiếp tục sự thành công và có thêm nhiều đóng góp tích cực trong những năm tới!



Ngày 22 Tháng 9, đội ngũ của tôi đã tham dự Lễ Hội Sách Thiếu Nhi Quận Cam tại Trường Cao Đẳng Orange Coast. Chúng tôi rất vui khi được kết nối với những người tham dự và cung cấp thông tin về nhiều dịch vụ của chúng tôi.

Xin cảm ơn tất cả những ai đã ghé thăm quầy của chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi thấy sự kiện thân thiện với gia đình này thu hút nhiều người tham dự và hy vọng mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ!

TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG



Ngày 23 Tháng 9, tôi đã ghé qua để chúc mừng Santos Flowers nhân dịp kỷ niệm 21 năm thành lập.

Chúng tôi rất vui mừng khi được kỷ niệm hành trình và tác động đáng kinh ngạc của họ trong những năm qua. Sự hào phóng của Santos Flowers trong việc hỗ trợ các trường học địa phương, tổ chức phi lợi nhuận và các cơ sở tôn giáo thể hiện cam kết sâu sắc của họ đối với cộng đồng.

Cảm ơn vì đã là người dẫn đầu trong ngành hoa tại Santa Ana và luôn nỗ lực vì sự xuất sắc. Chúc các bạn có thêm nhiều năm thành công, sáng tạo và cống hiến!



Ngày 25 Tháng 9, đội ngũ của tôi đã tham dự Hội Nghị Cung Ứng Hàng Đầu của Quận Cam, OC ProCon, tại Garden Grove. Sự kiện này là cơ hội tuyệt vời cho các chủ doanh nghiệp tìm hiểu về quy trình cung ứng và gặp gỡ người mua từ các cấp quận, tiểu bang, liên bang và tư nhân.

Đội ngũ của tôi rất vui được cung cấp thông tin về các dịch vụ của văn phòng và thích thú kết nối với những người tham dự.

GIẢI THƯỞNG VÀ CÔNG NHẬN



Chánh Lạc Sự Quận Cam
Nhân Viên Xuất Sắc Của Tháng



Chúc mừng!
Cesar

Đã Tận Tâm Cung Cấp Dịch Vụ Khách Hàng Xuất Sắc

Mỗi tháng, chúng tôi công nhận một nhân viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng. Nhân Viên Xuất Sắc Của Tháng nhận được giấy chứng nhận, tên được đặt trên bảng danh dự, và có thể ăn mặc thoải mái trong tháng được công nhận.

Tôi rất vui mừng thông báo Cesar Munoz là Nhân Viên Xuất Sắc Của Tháng 9.

Cesar là thành viên của Đơn Vị Lạc Sự và luôn thể hiện công việc xuất sắc cùng cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu của phòng ban. Anh ấy phục vụ mỗi khách hàng với sự chuyên nghiệp, tôn trọng và nụ cười thân thiện. Khách hàng thường xuyên bày tỏ sự cảm kích và khen ngợi về sự hỗ trợ của anh. Công việc tuyệt vời của Cesar là minh chứng cho chất lượng dịch vụ khách hàng cao mà phòng ban luôn phấn đấu duy trì.

Cesar chủ động nắm bắt các cơ hội học hỏi mới và là một thành viên tích cực trong nhóm. Anh sẵn lòng nhận các nhiệm vụ với thái độ tích cực và không ngừng phát triển bằng cách tìm kiếm nhận xét từ các giám sát viên. Cesar đã làm việc trong tất cả các buổi Mở Cửa Đặc Biệt vào Thứ Bảy của phòng ban năm nay và luôn sẵn sàng hỗ trợ tại các văn phòng chi nhánh khi được yêu cầu. Tính chuyên cần và đúng giờ của anh là một tấm gương cho tất cả mọi người noi theo. Những đóng góp tích cực của Cesar cho nhóm được các giám sát viên và đồng nghiệp đánh giá cao.

Chúng tôi rất vui khi được làm việc với Cesar và chúng tôi rất biết ơn khi có anh ấy trong đội ngũ của mình.

Xin hãy cùng chúng tôi chúc mừng Cesar về thành tựu này!

KHÁCH HÀNG ĐANG NÓI GÌ...

Robert ở Bộ Phận Lục Sự đã nhận được đánh giá sau đây từ một khách hàng anh đã hỗ trợ tại văn phòng chi nhánh Quận Nam, Laguna Hills. Cảm ơn Robert vì dịch vụ tuyệt vời!

Robert	Quận Nam
--------	----------

1. Xin đánh giá dịch vụ của chúng tôi trong các mục sau.

	Xuất sắc	Tốt	Trung bình	Khá	Kém
Thời gian nhanh chóng	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lịch sự +	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hiệu quả	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thông tin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Quý vị đánh giá dịch vụ tổng thể của chúng tôi như thế nào? (Vui lòng khoanh tròn lựa chọn của quý vị)

Xuất sắc Tốt Trung bình Khá Kém

3. Các dịch vụ thứ Bảy của chúng tôi có ích cho quý vị như thế nào?

Tôi đã gặp rất nhiều vấn đề về máy tính, và họ đã nhanh chóng cung cấp đúng những gì tôi cần!

4. Lý do quý vị đến?

Giấy chứng nhận quyền sở hữu Ngày: 23.9.24

5. Quý vị nghe về các dịch vụ thứ Bảy của chúng tôi từ đâu?

Trên mạng

6. Chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của mình như thế nào?

Trả lương cao hơn cho nhân viên + có quầy cà phê ☺

KHÁCH HÀNG ĐANG NÓI GÌ...

Khách hàng của chúng tôi đã viết những đánh giá sau đây cho đội ngũ nhân viên tại văn phòng chi nhánh Quận Bắc ở Anaheim. Cảm ơn đội ngũ tuyệt vời của tôi vì đã cung cấp dịch vụ mẫu mực!

ESMERALDA Quận Bắc

1. Xin đánh giá dịch vụ của chúng tôi trong các mục sau.

	Xuất sắc	Tốt	Trung bình	Khá	Kém
Thời gian nhanh chóng	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lịch sự	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hiệu quả	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thông tin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Quý vị đánh giá dịch vụ tổng thể của chúng tôi như thế nào? (Vui lòng khoanh tròn lựa chọn của quý vị)

Xuất sắc Tốt Trung bình Khá Kém

3. Ngày quý vị đến: 20/09/2024

4. Lý do quý vị đến? Giấy khai sinh

5. Quý vị đã chờ bao lâu? 1 phút

6. Quý vị có bất kỳ đề xuất nào để cải thiện dịch vụ của chúng tôi không?
Các bạn rất tuyệt vời.

Brandon Adolphus

Hướng Dẫn Viên Địa Phương • 16 đánh giá • 465 ảnh



1 tuần trước

MỚI

Nhân viên thân thiện, cơ sở vật chất sạch sẽ và hiện đại.

THÁNG CHÍN TRONG LỊCH SỬ QUẬN CAM



Đội Cứu Hỏa Tình nguyện Midway City khoảng năm 1936. Midway City được thành lập vào năm 1923 và nằm gần giao lộ Beach Blvd và Bolsa Ave – nằm giữa thành phố Santa Ana và Long Beach. Dù có tên là "City," nhưng Midway City vẫn là một vùng chưa hợp nhất, không phải là một thành phố.

- Ngày 2 Tháng 9, 1979** Tàu Lượn Siêu Tốc Big Thunder Mountain Railroad khai trương tại Disneyland.
- Ngày 12 Tháng 9, 1970** Một cuộc diễu hành lớn tưởng niệm nhà báo/nhà hoạt động Ruben Salazar đã được tổ chức tại Công Viên El Salvador, Santa Ana. Ông đã bị thiệt mạng gần đây trong một cuộc biểu tình của Phong Trào Chicano Toàn Quốc Chống Chiến Tranh Việt Nam.
- Ngày 23 Tháng 9, 1924** Cảnh Sát Trưởng Laguna Beach và Phó Cảnh Sát Trưởng Howard Cox bị phục kích và bắn bởi những kẻ buôn lậu rượu, nhưng đã sống sót.
- Ngày 21 Tháng 9, 1998** Vận động viên điền kinh ba lần đoạt Huy Chương Vàng Olympic Florence Griffith "Flo-Jo" Joyner qua đời do cơn động kinh nghiêm trọng tại nhà ở Mission Viejo, hưởng dương 38 tuổi.
- Ngày 27 Tháng 9, 1929** Bưu Điện Midway City được thành lập.

Các sự kiện lịch sử được cung cấp bởi Trợ Lý Văn Khố Chris Jepsen.

Ảnh: Cung cấp bởi Văn Khố Quận Cam.

Cung cấp bởi Văn Khố Quận Cam, một chức năng dưới Văn Phòng Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn.

OCArchives.com

KHÁM PHÁ ĐÓ ĐÂY



Một nhân viên của tôi đã chụp bức ảnh này về Siêu Trăng và hiện tượng nguyệt thực một phần diễn ra vào ngày 18 Tháng 9, 2024. Mặt trăng này còn được gọi là Trăng Thu Hoạch và xuất hiện gần với thời điểm thu phân tháng 9 nhất mỗi năm. Trong loại nguyệt thực này, một phần của Mặt Trăng sẽ tối lại khi nó di chuyển qua bóng của Trái Đất.

Ghé thăm trang web của chúng tôi tại:

OCRecorder.com

Để biết thêm thông tin về Văn Khố Quận Cam,
hãy truy cập:

OCArchives.com

Theo dõi chúng tôi trên
mạng xã hội

[@ocrecorder](https://www.instagram.com/ocrecorder)

